



ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๖๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอพังโคน

ตามหนังสืออำเภอสว่างแดนดิน ที่ สน ๐๐๒๓.๒๑/๔๗๕๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้จัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา) เทศบาลตำบลหนองหลวง จำนวน ๑ แห่ง และหนังสืออำเภอพังโคน ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๑๖/๔๕๘๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้จัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา) เทศบาลตำบลไฮหย่อง จำนวน ๕ แห่ง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าได้พิจารณาคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏว่าคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลบางแห่ง ยังไม่ได้บรรจุโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จังหวัดสกลนคร จึงให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสว่างแดนดินและอำเภอพังโคน แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อ หากมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ให้พิจารณาเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และให้จัดส่งสำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จังหวัดสกลนครทราบเพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

12 ม.ค. 64

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๕๐



สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสกลนคร  
เลขที่รับ 163-  
วันที่ 12 ม.ค. 2564  
เวลา

ถึง สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสกลนคร

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๔๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ นั้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้พิจารณาคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลบางแห่ง ยังไม่ได้บรรจุโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว หากมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ให้พิจารณาเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และส่งรายชื่อเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องรายงานให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทราบโดยเร็ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
๑๖ ม.ค. ๒๕๖๔

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๑๕ โทรสาร ต่อ ๔๑๘

บัญชีคำขอรับงบประมาณและเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และแนวทาง

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	โครงการ	หมายเหตุ
1	สกลนคร	พังโคน	เทศบาลตำบลไฮหย่อง	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเงิน เทศบาลตำบล ไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	ไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น
2	สกลนคร	พังโคน	เทศบาลตำบลไฮหย่อง	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมเม้า เทศบาลตำบล ไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	ไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น
3	สกลนคร	พังโคน	เทศบาลตำบลไฮหย่อง	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวรรค์ เทศบาลตำบล ไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	ไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น
4	สกลนคร	สว่างแดนดิน	เทศบาลตำบลหนองหลวง	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ เทศบาลตำบล หนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น

ร.ร. อานันท์